



BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tránh xa tầm tay trẻ em. Mang găng tay, khẩu trang và kính mắt bảo hộ khi sơn, nếu bị dính sơn vào mắt nên rửa nhiều với nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Nếu nuốt phải sơn, tới ngay bác sỹ và mang theo bao bì, nhãn. Đảm bảo thông thoáng khi thi công sơn và chờ khô. Không tái sử dụng thùng sơn để đựng thực phẩm, đồ uống. Không thải sơn ra môi trường, không đổ sơn xuống cống rãnh và nguồn nước, khi bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát. Nâng vác cẩn thận.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Những thông tin trên được cung cấp dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong các điều kiện thực tế khác nhau có thể sẽ có sự sai lệch.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ONIP D'ACCOR MASTIC Bột trét tường trong nhà là một loại bột vữa lót mịn, được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.

ỨNG DỤNG

Thích hợp để sửa chữa lỗi và tạo bề mặt láng mịn trên bê tông, hồ vữa, gạch . . . trước khi thi công sơn. Sử dụng cho trong nhà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Xi măng: 18 – 22% Bột khoáng: 76 – 80.8% Phụ gia: 1.2 – 2%
Màu sắc	Trắng
Tỷ trọng	1.20 kg/lít(bột khô)
Độ phủ lý thuyết	1.2 – 1.3 Kg/m ² /2 lớp (tùy thuộc bề mặt gia công)
Độ dày	1 – 2 mm/lớp
Thời gian khô	
Khô bề mặt	2 giờ
Khô cứng	1 ngày
Quy cách đóng gói	40 kg/ bao

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%), không có bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay tạp chất khác
Dụng cụ thi công	Dao trét hoặc bay thép
Tỷ lệ và cách pha trộn	Bột trét : Nước sạch = 2.4 - 2.6 kg : 1kg Cho đủ lượng nước yêu cầu vào thùng chứa. Cho từ từ bột trét vào và dùng thiết bị trộn trộn đều cho đến khi tạo hỗn hợp mịn và đồng nhất. Nếu hỗn hợp quá đặc do để lâu trước khi thi công, không cần cho thêm nước vào để pha loãng.
Trình tự thi công	1. Trét lớp 1 có độ dày khoảng 1-2 mm lên bề mặt đã chuẩn bị 2. Trét lớp 2 có độ dày tương tự sau khi lớp 1 khô khoảng 1,5 - 2 giờ. 3. Sau khi trét lớp 2 khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám để làm mịn bề mặt bằng giấy nhám thích hợp. Sau khi xả nhám, dùng chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột áo bám ngoài rồi dùng giẻ ướt hoặc con lăn thấm nước lăn qua sau đó chờ khoảng nửa ngày cho tường khô trở lại.
Lưu ý khi thi công	Không thi công lên bề mặt có nhiệt độ quá 40°C. Nếu bề mặt khô và có độ thấm hút cao, cần làm ẩm bằng nước sạch và giảm nhiệt độ bề mặt trước khi thi công. Khi trét bột, cần quan sát kỹ bề mặt bột sau khi thi công, nếu có bột khí nổi lên, cần miết chặt bay trét qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt. Không trét lên bề mặt đã sơn hoặc bề mặt đã được làm láng. Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch.

